



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศส. (กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์) โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๖

ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๑๙

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) ได้จัดทำจดหมายข่าว @POST ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสาระนั้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในสังกัด สก. เดือนละ ๑ ครั้ง นั้น

สำหรับในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ศส. ได้จัดทำจดหมายข่าว @POST เรื่อง แนะนำเว็บเพจ สก. ชวนเที่ยว ซึ่งได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็บเพจการท่องเที่ยวของ อปท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป ทั้งนี้ ศส. ได้จัดส่งจดหมายข่าว @POST ดังกล่าวผ่านทาง E-mail address ของท่านอีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้ว

(นายชานน วาสิกศิริ)

ผอ.ศส.

## แนะนำเว็บเพจ สด. ชวนเที่ยว



ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและสู่ชุมชน เป็นมูลค่ามหาศาล ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยได้รับเป็นผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยว ประกอบกับรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจในพื้นที่ อปท. ทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (www.dla.go.th) ซึ่งทำให้อปท. สามารถดึงความได้เปรียบของต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้ของคนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยว หวนกลับสู่ความเป็นชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตจึงกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยผู้เข้าชมจะเห็นภาพและรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง เส้นทางตลอดจน



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

เว็บเพจ สด. ชวนเที่ยว จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ ของ อปท. ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท้องถิ่น การกระจายรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมนู

“สด.ชวนเที่ยว” หรือ URL : <http://info.dla.go.th/travel> และอย่าลืมเที่ยวด้วยหัวใจใหม่ เพื่อให้เมืองไทยยั่งยืนคือการไปเที่ยวด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความผูกพัน และความห่วงหาอาทร ซึ่งจะช่วยให้หัวใจรักในการอนุรักษ์เห็นถึงคุณค่า เคารพในสถานที่ท่องเที่ยวที่นั่น ทำให้การท่องเที่ยวเป็นมากกว่าที่ตาเห็น แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ ซึ่งจะยั่งยืนและอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป ○

